



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

23 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ย้ายสถาบันเท็กซัสแมกซ์แล้วขับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ไทยรัฐ, สวพ91, ข่าวสด, mcot, hfocus)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวถึง นโยบายขยายเวลาเปิดสถานบริการบันเทิงจนถึงเวลา 04.00 น. ใน 5 จังหวัด นำร่องว่า เป็นนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล แต่ สร. ดูแลในมิติด้านสุขภาพ เพื่อกำกับดูแลให้เกิดอุบัติเหตุที่น้อยที่สุด พร้อมเน้นย้ำเรื่องการดื่มแล้วขับ ซึ่งมีการแนะนำให้สถานบริการจัดเตรียมเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจ เพื่อคัดกรองลูกค้าก่อนออกจากร้าน แต่เครื่องฯอยู่ในกฎหมายที่เป็นเครื่องมือแพทย์ ดังนั้น ระหว่างรอแก้ไขให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้ จะประสานกับ จนท.ตำรวจห้ามจับกุมคนก็นำเครื่องมือนี้มาใช้

แก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., คมชัดลึก, thailandplus, hfocus, acnews, newtv, thebetter, thejournalistclub)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ฯ กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี 2567 พร้อมมีข้อสั่งการเพื่อดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพปชช. ได้แก่ 1.เฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งเตือนสถานการณ์ พร้อมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลป้องกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 2.เตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุข/ระบบส่งต่อ โดยใช้กลไก 3 หมอ และระบบโทรเวชภัณฑ์ ดูแลกลุ่มเปราะบาง และคนทำงานในสถานที่เสี่ยง 3.เตรียมความพร้อมทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ หน้ากากอนามัย ห้องปลอดฝุ่น โดยเฉพาะรพ.ในพื้นที่เสี่ยงสูงของเขตสุขภาพที่ 1, 2, 3 และ 8 รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้เร่งจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2567 3.ให้สถานพยาบาลแจ้งและรายงานผู้ป่วยหรือผู้สงสัยว่าเป็นโรคหรือมีอาการเกิดจากการสัมผัสฝุ่น PM 2.5 4.เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ (PHEOC) ในทุกระดับ และยกระดับการปฏิบัติการ เมื่อสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ซึ่งล่าสุดเปิด PHEOC แล้ว 4 จังหวัด 5.ให้ PHEOC รายงานสถานการณ์ทุกวัน และ 6.สนับสนุน อปท.ร่วมดูแลปชช.จากปัญหามลพิษในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก., thestandard, thebangkokinsight, ch3plus)

- นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือที่ประชุมคกก.จัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 2/2566 มอบหมายให้ สร.เชื่อมโยงศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PHEOC) กับศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดฯ เพื่อให้มีการบูรณาการและสื่อสารข้อมูลที่ครอบคลุมในทุกมิติ

รางวัลนักสาธารณสุขทองคำ 2566

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ

- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รก.รองปลัด สร. เผย สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดงานประชุมวิชาการสภาการสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 เรื่อง Interdisciplinary Public Health for Human Well-being and Environment : สู่เส้นทางนักสาธารณสุขทองคำ รวมถึงนำร่องโครงการนักสาธารณสุขทองคำ2566 (Golden Health Professional Award 2023) เป็นปีแรก แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ นักสาธารณสุขทองคำ ประเภทที่ 1 รางวัลนักสาธารณสุขทองคำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่มีความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ ประเภทที่ 2 รางวัลนักสาธารณสุขทองคำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกันและควบคุมโรค และประเภทที่ 3 รางวัลนักสาธารณสุขทองคำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่มีความเป็นเลิศด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ได้รับรางวัล 26 คน

อย. ผนึกตำรวจ ตัดตอนเครื่องสำอางเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ

- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง เข้าตรวจค้นสถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอม และเครื่องสำอางไม่มีเลขจดแจ้ง ขยายผ่านแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กชื่อ คริมกิโลเร้งผิวขาว คริมตัวขาว ราคาส่ง ในพื้นที่ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี สามารถยึดของกลาง 9 รายการ รวม 241 ชิ้น และนำส่งผลิตภัณฑ์ตรวจพิสูจน์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เชิญชวนประกวดตราสัญลักษณ์ HS4 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus) - กรม สบส. จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) HS4 : Health Service Support Standard System ในการรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของ รพ.ภาครัฐ โดยรางวัลชนะเลิศจะได้เงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร พร้อมเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนหรือบุคลากร สธ. และมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 15 - 31 ธันวาคม 2566 สอบถามรายละเอียดที่ Call Center 0 2193 7000 หรือ www.hss.moph.go.th</p>	
<p>เปิดตัวรพ.การแพทย์แผนไทยฯ ครอบคลุมทั่วประเทศ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., คมชัดลึก, mcot, thailandplus, thecoverage, chieffocus) - นพ.เทวัญ ธาณิรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯดำเนินการจัดตั้งรพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จำนวน 10 แห่ง ครอบคลุมการให้บริการประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศ ให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพด้วยการนวด อบ ประคบ ฟังเข็มและยาสมุนไพร 97 รายการ และคลินิกเฉพาะทางโรคเรื้อรัง 5 กลุ่มโรค เพื่อช่วยให้อุณหภูมิชีวิตผู้ป่วยดีขึ้นตามลำดับ</p>	
<p>หนุนฝึกคนทุกช่วงวัยให้เกิดผลิตภาพ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, hfocus) - นายวิชาญ มินชัยนันท์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวในการเสวนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับสุขภาวะเพื่อการพัฒนาประชากรทุกกลุ่มวัย ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2566 ว่า ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ รัฐต้องมีสวัสดิการดูแลต่างๆ ทั้งเบี้ยคนชรา การดูแลเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งรัฐต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีร่างกายแข็งแรงมากขึ้น ขณะที่ตัวเลขอัตราการเกิดต่ำมาก ต้องกลับมามองว่าจะสร้างประชากรอย่างไรให้รู้สึว่าเป็นหน้าที่ ส่วนคนที่อยากมีลูก ต้องพิจารณาและมีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมอย่างครบถ้วน รวมถึงคนสูงอายุกว้างวัยเกษียณที่ต้องการทำงาน รัฐต้องเอื้อช่วยหางาน ให้ใช้ประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ ทำเป็น Soft power</p>	
<p>ปฏิบัติการ Set Zero สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, ch7, newtv, thailandplus, hfocus) - รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรมต.สธ. พร้อมด้วยนพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.เลขาธิการ อย. และนพ.วิฑูรย์ สฤงฆ์ชัยกุล รองเลขาธิการ อย. ร่วมกันแถลงข่าวโครงการ Set Zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด โดยมีการตรวจสอบยาเสพติดของกลางจำนวน 340 ตัน จาก 836,081 คดี ณ คลังยาเสพติดของกลาง อาคาร 6 ชั้น 1 ตึก อย. ก่อนส่งมอบให้คทง.ทำลายยาเสพติดของกลางด้านขนย้าย เพื่อนำไปทำลาย ในวันที่ 25 ธ.ค. 2566 และจะมีพิธีเผาทำลายในวันที่ 26 ธ.ค. 2566 ณ บมจ.อัคคีปราการ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thainewsonline - สถาบันประสาทวิทยาชี้แจงการแชร์ข้อมูล ผู้ที่เป็นโรคไมเกรน เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกมากกว่าคนปกติถึง 46% เป็นข้อมูลเท็จ และขอปชช.อย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่แชร์ข้อมูลต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ</p>	
<p>ระดมสมองขับเคลื่อนยุคเอดส์ในไทย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus - สบส. ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมด้านเอดส์ กรมควบคุมโรค นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรต่างประเทศ ผู้ให้ทุน สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอสู่การยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทยภายในปี 2573 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเอดส์ระบุ ไทยมีศักยภาพยุติเอดส์ก่อนเป้าหมายในปี 2573 มีความพร้อมทั้งนโยบายและการให้บริการเกี่ยวกับเอชไอวี ซึ่งนโยบายตรวจเร็ว รู้ผลและรักษาเร็ว ยังพบปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคอยู่ ควรต้องแก้ไขปัญหาคือเป็นอุปสรรคก่อน โดยขยายช่องทางเข้าถึงยาต้านไวรัสในกรณีรักษาและป้องกันที่รายนยาหน่วยบริการภาคประชาสังคม และเพิ่มจุดตรวจหาเชื้อเอชไอวีที่ รพ.สต. ด้วยชุดตรวจ HIV self-test</p>	
<p>งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., hfocus, thailandplus, thecoverage) - สช. พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566 ภายใต้ประเด็นหลัก ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย โดยภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศ ร่วมกันให้ความเห็นชอบและรับรองมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 จำนวน 3 มติ ประกอบด้วย 1. ระบบสุขภาพทางจิตเพื่อสังคมไทย ไร้ความรุนแรง 2. การส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ 3. การส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเตรียมเดินหน้านำข้อเสนอเข้าสู่ที่ประชุม คสช. และครม. พร้อมประกาศประเด็นหลักของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567 ภายใต้ประเด็น เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างสุขภาวะไทยยั่งยืน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ขอมว.สธ.ช่วยเหลือนักเทคนิคการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus - ทนพญ.อริสา พรหมณาเวช สหภาพเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พิจารณาช่วยเหลือวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยเร่งบรรจุเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ตกค้างไม่ได้รับการบรรจุกว่าร้อยละยี่สิบ รวมทั้งเรื่องภาระงาน ค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในวิชาชีพให้สามารถเลื่อนตำแหน่งจากซี 7 ไปซี 8 ได้ ทั้งนี้ สหภาพเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน สหภาพพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล กลุ่ม Nurses Connect และสหภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อขอเข้าพบ รมว.สธ. ในการหาแนวทางช่วยเหลือวิชาชีพต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในสธ. คาดว่าจะเข้าพบได้หลังปีใหม่ 2567</p>	
<p>ต่ออายุราชการหมอเกษียณ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาฯ กล่าวถึง กรณี สป. ให้แพทย์ 3 สาขาที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รับราชการต่อได้ ว่า นโยบายการต่ออายุราชการแพทย์เกษียณมีส่วนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ได้ แต่ก็เป็นทางเลือกที่ปลายเหตุ ซึ่งการต่ออายุราชการแพทย์ ควรต้องมีการพิจารณากระจายแพทย์ที่ต่ออายุไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลน หรือมีโอกาสให้แพทย์ที่ต้องการต่ออายุราชการ ได้เลือกพื้นที่ที่ต้องการไปทำงานต่อ จะเป็นการเกลี้ยกล่อมแพทย์บุคคลไปยังพื้นที่ที่จำเป็นอย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการในพื้นที่ พร้อมเสนอ สธ. พิจารณาการจ้างงานแพทย์ในระบบสาธารณสุขที่หลากหลาย และยืดหยุ่น เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ที่จบจาก รร.แพทย์เอกชนเข้ามาทำงานในสถานพยาบาลของรัฐ และควบคุมไปกับการพิจารณาสวัสดิภาพ สวัสดิการของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดอย่างเหมาะสม และตรงกับความต้องการ ซึ่งอาจช่วยให้แพทย์อยู่ในระบบมากขึ้น หากรัฐบาล และ สธ. วางนโยบายไม่ครอบคลุมกับปัญหาทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์ ต่อให้มีนโยบายเพิ่มคนเท่าไร ก็อาจมีปัญหากำหนดให้คนไหลออกเหมือนเดิม</p>	
<p>ช่วยผู้ป่วยจิตเวชไร้รอยต่อ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ เลขที่ 1 วิภาวดีฯ - พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร. เรืออากาศเอก นพ.อัฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมสุขภาพจิต บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตอย่างไร้รอยต่อ มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติที่มีภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้รวดเร็วและเพิ่มขึ้นอีกทั้งไม่มีรายงานบาดเจ็บทั้งผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ออกเหตุและบุคคลแวดล้อมทำให้ระบบบริการสุขภาพเป็นไปอย่างไร้รอยต่อในอนาคต</p>	
<p>พิษของแอลกอฮอล์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอบอก - นักวิชาการชี้ชัดว่า แอลกอฮอล์ทำให้สูญเสียความสามารถการตัดสินใจ ความมีเหตุผล การควบคุมการเคลื่อนไหว สูญเสียความสามารถการรับรู้ มองเห็น ได้ยิน และความจำ ยิ่งดื่มยิ่งส่งผลกระทบต่อสมอง และเสี่ยงอุบัติเหตุสูง ปัจจุบันรัฐต้องการรายได้จากการท่องเที่ยว โดยเอาเรื่องสถานบันเทิง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นจุดขาย โยนให้ประชาชนรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสุขภาพและสังคม จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้เท่าทันผลกระทบที่จะตามมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>	
<p>ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ สกู๊ปหน้า 1 - นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผจก.ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน กล่าวถึง นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ด้วยการขยายให้สถานบริการเปิดบริการได้ถึงเวลา 04.00 น. ว่า ตอนนีรัฐบาลมีเพียงส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังจะสร้างปริมาณคนเมาออกมาบนถนนเพิ่มขึ้น แต่ปัญหากลางน้ำกลับยังไม่แก้ไม่มีมาตรการมารองรับป้องกันให้เป็นรูปธรรม รวมถึง สธ.ยังไม่ได้กำหนดให้นิยามคำว่า "เมาครองสติไม่ได้เป็นแบบใดชัดเจน" สุดท้ายผู้บริโภคก็จะได้รับผลกระทบตกเป็นกลุ่มเสี่ยงอันตรายต่อการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนถนนโดยที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ ทั้งนี้ รัฐบาลต้องมีหลักประกันให้ผู้ตกเป็นเหยื่อ จากอุบัติเหตุเมาแล้วขับ เพราะความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจไม่สามารถมาเทียบกับชีวิตของประชาชนที่ต้องสูญเสียแม้แต่รายเดียว</p>	
<p>กฎหมายครอบครองยาบ้าได้ 5 เม็ด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ คอลัมน์ ถูกทุกข้อ - คุณแมวหลวง แสดงความคิดเห็น ระบุ รัฐบาลออกกฎหมายอ้อมงคล ครอบครองยาบ้าได้ 5 เม็ด อ้างว่าเพื่อลดความแออัดในคุก ยิ่งครอบครองได้มากขึ้นก็เสฟได้มากขึ้น เมื่อ ป.ป.ส.ค้นยาบ้าได้ 4 เม็ดก็ต้องส่งดำเนินคดีข้อหาค้ายาบ้า แต่ส่งต่อให้ สต. (สุขภาพตำบล) ส่งต่อให้ไปรักษาตัวเองที่บ้าน เพราะ สต.ไม่มีความสามารถ เพราะขาดงบประมาณ ผลคือผู้ครอบครองยาบ้าเพิ่มมากขึ้น ก่อปัญหาต่างๆ ในสังคมมากขึ้น พร้อมตั้งคำถาม รัฐบาลทำเพื่ออะไร เพื่อเป็นโครงการนำร่องปล่อยนักโทษพันคุก อ้างเหตุผลความแออัดในคุก โครงการนี้เป็นโครงการเฉพาะ น.ช.ชั้น 14 เท่านั้น รู้แล้วหรือยังว่าครอบครองยาบ้า 5 เม็ดเพื่อใคร</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ